
 

  



 

  



 

กยท.เผยผลประมูลยางในโกดังภาคใต้รวม 1.3 หมื่นตัน 

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.20 น. การยางแห่งประเทศไทย

(กยท.)สรุปรายงานการขายยางในรอบท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา การยางแห่ง

ประเทศไทยได้ด าเนินการเปิดประมูลยางเก่าในโครงการรัฐบาล ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางชนิดอื่นๆ โดยคร้ังนี้มีผู้เข้าประมูลยาง จ านวน 13 

ราย ร่วมประมูลยาง    ประมาณ 1.3 หมื่นตัน   คิดเป็นมูลค่าเงินส่งคืนรัฐบาลอีกประมาณ 864 

ล้านบาท 

 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการระบายยางฯได้พิจารณาไม่รับราคาประมูลในบางโกดัง และไม่อนุมัติ

ให้ขายในคร้ังนี้ ซึ่ง กยท. ในฐานะองค์กรบริหารจัดการขายต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศชาติเป็นส าคัญ ส าหรับยางในส่วนท่ีเหลือจ านวน 107 ,000  ตัน   จะด าเนินการต่อไป

เร็วๆ นี้ 

 

 

 

 

 



 

กยท.ชง “บิ๊กฉัตร” จ้างเอกชนวางระบบเก็บเงินเซส ตรวจพบส่งออกยางปี56-57 เงินได้ไม่ครบ 

 

 แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.  ได้
ตรวจพบความผิดปกติของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งออกยางพารา(เงินเซส) ระหว่างปี 2556 และปี 
2557 ที่เป็นช่วงต้นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งมีนายอ านวย ปะติเส ด ารง
ต าแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเรื่องยางพาราทั้งระบบในขณะนั้น พบว่ามี
ปริมาณเงินเซสที่จัดเก็บได้ไม่ตรงกับปริมาณยางพาราที่ส่งออก  หรือจัดเก็บเงินเซสได้ต่ ากว่าปริมาณยางพาราที่
ส่งออก ทั้งนี้ นายธีธัช เตรียมเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินเซส  

 แหล่งข่าวกล่าวว่า จากการตรวจสอบย้อนหลัง ปี 2559 พบว่าการจัดเก็บเงินเซสได้น้อยกว่าปริมาณ
ยางที่ส่งออกประมาณ 991,471 ตัน และปี 2557 ปริมาณการส่งออกผ่านด่านศุลกากรสูงกว่าการจัดเก็บเงิน
เซสประมาณ 518,626 ตัน แสดงให้เห็นว่ายังมีปริมาณยางพาราจ านวนมากที่ไม่ได้ช าระภาษีส่งออก กยท. 
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เงินค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งออกเพ่ือน ามาสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยางพาราของประเทศไทยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น 

 แหล่งข่าว กล่าวว่า เบื้องต้น จากการตรวจสอบสาเหตุของการสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บเงินเซส 
สันนิษฐานได้ 4 ประเด็น คือ 1.ผู้ประกอบการมีการแจ้งน้ าหนักการส่งออกไม่ตรงกับการส่งออกจริง 2.
ผู้ประกอบการน าใบชั่งน้ าหนักหลังเปลี่ยนหัวรถแล้วมาเปรียบเทียบกับใบสั่งน้ าหนักเพ่ือขอคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมคืน 3.ผู้ประกอบการแจ้งชนิดของยางที่ส่งออกไม่ตรงความเป็นจริง และ 4.ผู้ประกอบการ
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  กยท.จึงมีข้อเสนอ
แนวทางพิเศษในการจัดเก็บภาษีเงินเซส โดยพิจารณาใช้ระบบเทิร์นคีย์โปรเจค ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการ
แล้ว กยท.เป็นผู้จ่ายค่าบริการแก่เอกชน เพราะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ด่านชั่งน้ าหนัก และป้องกันการทุจริตที่ส่งผลให้สูญเสียเงินเซสที่ควรจะจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  

http://www.matichon.co.th/news/508767


 “ที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐที่ให้เอกชนเข้ามาร่วมด าเนินภารกิจเริ่มมีเพ่ิมข้ึน อาทิ กรมการกงสุล 
กระทรวงต่างประเทศ ได้ให้เอกชนมาด าเนินการออกหนังสือเดินทางส าหรับการเดินทางต่างประเทศ กรม
สรรพสามิต มีการจัดจ้างเอกชนมาติดตั้งระบบมาตรวัด และระบบสื่อสารทางไกลในการจัดเก็บภาษี และกรม
ขนส่ง จ้างเอกชนในการร่วมให้บริการระบบออกใบขับขี่ ” แหล่งข่าวกล่าวและว่า หากผ่านการเห็นชอบจาก 
พล.อ.ฉัตรชัย โครงการนี้จะสามารถด าเนินการได้ในปี 2562  

 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวยอมรับว่าเกิดเรื่องดังกล่าว
จริง และได้สอบถามไปยังนายอ านวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่เคยต ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯที่ดูแลเรื่องยางในสมัยปี 2556-2557 นายอ านวยชี้แจงว่าเรื่องตัวเลขท่ีไม่
ตรงกันระหว่างการจัดเก็บเงินเซสและตัวเลขการส่งออกท่ีท าให้ กยท.ได้เงินเซสจ านวนน้อยลง ส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการเหลื่อมของเดือนที่แจ้งข้อมูลเท่านั้น และในส่วนนี้มีบางรายการอาจเกิดจากการลักลอบส่งออกไป
ตามชายแดน ส่งผลให้รัฐบาลเก็บเงินเซสได้น้อยกว่าความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน ให้ความสนใจ ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” 

 

ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน ให้ความสนใจ ร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีด
ยางพารา” ที่ทาง อบจ.ตรัง ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรในการกรีดยางพาราให้ได้ปริมาณมาก  

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ศาลาบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลปะ
เหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยาง
ให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้จัด
โครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน  

ส าหรับรุ่นที่ 8 ของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรมจ านวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธวิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของ
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือส านักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการ
พัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทน
รอบใหม่ และที่ส าคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการคือ กรีดยางอย่างไรให้ได้น้ ายางมากที่สุด , 
กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด , กรีดยางอย่างไรให้ได้นานท่ีสุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงท าให้
เสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 
ชุด เพื่อน าไปฝึกปฏิบัติจริง 
 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ศิราวดี ศิริรัตน ์   Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว 

ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th 

 

 

 

http://nwnt.prd.go.th/


 

วันท่ี  24  มีนาคม  2560 
หัวข้อข่าว  รัฐ-เอกชน สร้างมาตรฐาน FSC ติดปีก ไม้ยางไทย 
สู่ ชีวมวล สากล 

 

รัฐ-เอกชน สร้างมาตรฐาน FSC ติดปีก ไม้ยางไทย สู่ ชีวมวล สากล 

              

ศักยภาพของไม้ยางพารามีอยู่ทุกส่วน ไม้ดีน าไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองเรือน เศษไม้น าไปใช้ผลิตไม้อัดหรือไม้
บอร์ดประเภทต่างๆ 
 
แต่อีกตลาดหนึ่งท่ีไม้ยางมีศักยภาพสูง คือ น าไปเป็นไม้เชื้อเพลิง ในรูปของ “ชีวมวล” ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้รับความ
นิยมอย่างสูงในญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป  
 
โดยน าเศษไม้มาบดและอัดแท่ง หรือท่ีเรียกว่า “Wood Pellet” เป็นชีวมวลที่ให้พลังงานความร้อนสูง ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
เศษไม้ยางให้มีมูลค่าสูงขึ้น 
 
แต่ปัญหาก็คือ ไม้ยางพารา ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือ FSC (Forest Stewardship 
Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ต่างประเทศ
ใช้ควบคุม ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรับรองว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไม่ได้มาจากป่าธรรมชาต ิและเป็นไม้ที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 
การที่ไม้ยางไม่มีมาตรฐาน FSC และ PEFC รับรอง จึงเป็นเหมือน “โซ่” ล่าม Wood Pellet จากไม้ยางของไทยให้ส่งออก
ไม่ได ้ 
ภายหลังได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการร่วมกันสร้างหลักเกณฑ์และก าหนดมาตรการการ
จัดการสวนยางให้เป็นไปตามมาตรฐาน FSC และ PEFC โดย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
และ สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ  หรือ TECC (Thailand Forest Certification Council) จะเป็นผู้ควบคุมและ
ออกใบรับรอง 
 
 



เมื่อมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการรับรองมาตรฐานไม้ยางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภาคเอกชนจึงมั่นใจท่ีจะลงทุน
โรงงานผลิต Wood Pellet เพื่อส่งออกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแหล่งรองรับวัตถุดิบ และเพิ่มมูลค่าไม้ยางให้สูงข้ึนอีกด้วย 
เมื่อปีที่แล้วได้มีการท า MOU หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับ
สากล ระหว่าง กยท.  กับ บริษัท สยามฟอเรสแมเนจเม้นท ์จ ากัด เพื่อสร้างหลักเกณฑ ์พร้อมกับสนับสนุนเกษตรกรชาวสวน
ยางให้จัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามาตรฐานสากล 
 
บริษัท สยามฟอเรสแมเนจเม้นท ์จ ากัด อยู่ในเครือ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ใช้เงินลงทุน
มากกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิต Wood Pellet จากเศษไม้ยาง เช่น กิ่ง แขนง ราก และเศษขี้เลื่อนจากไม้ยาง โดย
จะน ามาบดเป็นผง จากนั้นน าไปอบแห้ง เพื่อลดความช้ืน และน ามาอัดแท่งด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงเพื่อให้สารลิกนินในเนื้อไม้
ละลายออกและช่วยให้ไม้ติดกันเป็นแท่ง ให้ค่าพลังงานความร้อนประมาณ 4,500 กิโลแคลลอรี/กิโลกรัม  
 

      

      ไมย้างดี ไร้ต าหน ิแปรรูปเป็นไมเ้ฟอร์นเิจอร์                      Wood Pellet แปรรูปจากเศษไม้ยาง 

ล่าสุด กยท. ได้ท า MOU กับ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จ ากัด ผู้ผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลจากไม้ยาง เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนและพัฒนาไม้ยางพาราของชาวสวนยางไทยให้ได้มาตรฐาน FSC เพื่อเพ่ิมมูลค่าไม้ยางในประเทศ ส่งเสริมมาตรฐาน
และเพิ่มมูลค่าในการส่งออก โดยใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ แปรรูปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกชีวมวล สร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. เผยว่า กยท. สนับสนุนการท าสวนยางตามมาตรฐาน FSC มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
โครงการยางพาราประชารัฐ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กยท. ตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชน พร้อมท้ัง การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ  
 

           

             ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.                                  ดร.วระชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ 



“บทบาทของ กยท. จะสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนยาง ให้เห็นถึงความส าคัญและโอกาสในการพัฒนา
สวนยางตามมาตรฐานระดับสากล เช่น มาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อเพ่ิมมูลค่าไม้ยางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางท่ัว
ประเทศ โดยใช้ไม้ยางและเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ยางในการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ หากเกษตรกรชาวสวนยาง
สนใจ กยท. พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความรู้อย่างเต็มที”่ ดร.ธีธัช กล่าว 
 
ส่วน บริษัท นัมเบอร์ไนน ์กรีนพาวเวอร ์ประกอบกิจการด้านการผลิตและจัดจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood 
Pellet)  จดทะเบียนเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท นอกจากการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลแล้ว 
ยังสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อไม้โตเร็ว มันส าปะหลัง และพืชอื่นๆ ที่สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็น
พลังงานชีวมวล 
ดร.วระชาติ ทนังผล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความส าคัญในการจัดการสวนยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับ
สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน FSC  
 
เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว จะเป็นการรับรองคุณภาพและที่มาของไม้ยางส่งออกจากไทย ว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่เกิดจากการ
จัดการสวนยางอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางไปยัง
ต่างประเทศ   
 
 
“ปัจจุบันต่างประเทศต้องการไม้ยางจากไทยค่อนข้างสูง โดยการใช้ไม้ยาง และเศษไม้ยางที่เหลือจากแปรรูปมากถึง 80% เมื่อ
เทียบกับพืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิง แต่เราผลิตและจ าหน่ายเพียงในประเทศเป็นหลัก และส่งออก
เพียงบางประเทศเท่านั้น 
 

“เนื่องจากตลาดใหญ่ๆ เช่น ยุโรป และญี่ปุ่นมีความต้องการพลังงานทางเลือกมากก็จริง แต่ต้องมีมาตรฐานสากลรับรองที่มา
ของแหล่งวัตถุดิบจึงจะส่งออกได ้ซึ่งมาตรฐาน FSC จะเป็นตัวยืนยันได้ว่า ไม้จากสวนยางของไทยท่ีใช้ผลิตพลังงานชีวมวล ได้
จัดการสวนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน FSC ที่สากลยอมรับ”  
 
“ถ้าจัดการสวนยางได้ตามมาตรฐาน จะเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น ทางบริษัทมีความ
พร้อมท่ีจะสนับสนุน ด้านการอบรม และให้ความรู้ถึงผลตอบแทนเมื่อเกษตรกรน าสวนยางเข้าสู่มาตรฐาน โดยตั้งเป้า
ไว ้10,000 - 15,000 ไร/่ปี” ดร.วระชาต ิกล่าว 
 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าสู่มาตรฐาน FSC จะเป็นช่วย

เพิ่มศักยภาพไม้ยางไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งคาดหวังว่า มูลค่าไม้ยางของเกษตรกรจะมีราคาสูงขึ้น 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


